



CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Ngày 24 Tháng Ba, 2024



Chúa Nhật Lễ Lá Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô

Vài tháng trước khi kết hôn, em gái tôi, 23 tuổi và chồng sắp cưới lên kế hoạch cho một chuyến đi xuyên quốc gia để thăm gia đình anh ấy. Bố mẹ tôi nói với họ rằng họ chỉ có thể đi được nếu ngủ riêng mỗi người một phòng ở khách sạn, đề nghị thanh toán hóa đơn. Nghe có vẻ thận trọng nhưng bố mẹ tôi muốn đôi vợ chồng trẻ hiểu rằng họ đang tiến gần sự liên kết nhưng chưa thành tựu. Hãy kiên nhẫn củng cố tình yêu. — Câu chuyện này có liên quan gì tới Chúa Nhật Lễ Lá? Sự việc thường hay bị bỏ qua, nhưng các Tin Mừng cho chúng ta biết rằng, sau khi vào thành Giêrusalem, Chúa Giêsu “nhìn chung quanh... và vì trời đã khuya nên Ngài đi ra Bêtanیا cùng với mười hai tông đồ” (Mc 11:11) để nghỉ đêm. Có gì quan tâm đâu? Tại sao lại bao gồm chi tiết này? Người Do Thái thời đó tin rằng một ngày nào đó Vua Đa-vít mới sẽ trở lại và “kết hôn” với thành thánh. Một tương lai mới được đánh dấu bằng lòng trung thành sẽ bắt đầu cho dân Thiên Chúa chọn. Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên sẽ hiệp nhất với dân Ngài mãi mãi. Không quá ẩn dụ đề cao tính dự hóa, có lẽ Chúa Giêsu đã từ chối nghỉ ở Giêrusalem để nhắc nhở chúng ta về mục đích hôn nhân của Người. Ngài đang tiến vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là chàng rể của một vị vua. Đã gần đến giờ rồi, nhưng vẫn chưa. Chẳng bao lâu nữa, Ngài sẽ an nghỉ trong ngôi mộ tại Giêrusalem và rồi một điều mới mẻ sẽ bắt đầu: thân thể duy nhất của Ngài, Giáo hội của Ngài.

Thử thách Mùa Chay: Tuần Thánh này, tôi thách thức bạn ghi nhớ hình ảnh này trong tâm trí cho đến Chúa Nhật Phục Sinh: Chúa Giêsu là chàng rể trung thủy, kiên nhẫn chuẩn bị cho cô dâu của mình cuộc sống chung mới. Hãy đến tham dự phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh và hôn kính Thánh Giá. Khi làm như vậy, bạn hãy để cử chỉ đó là lời “Con làm” tiếp nhận đến với Thiên Chúa trung thành của chúng ta, Đấng luôn chờ đợi chúng ta.

Cha John Muir @ Lpi chia sẻ dựa theo Maccô 11:1-10

THÁNH GIÁ

Đường lên núi sợ tới gần,
Thầy sai môn đệ, việc cần phải lo.
Vào làng trước mặt hỏi dò,
Lừa con cột sẵn, thầy trò cần ngay.
Tông đồ trải áo phủ dày,
Đặt ngồi lên trống, cùng Thầy bước đi.
Vào Thành trọng vọng uy nghi,
Mọi người nhảy múa, lối đi đèn đài.
Áo choàng cành lá trải dài,
Hoan hô vang dậy, Thiên Sai vào đời.
Nhân danh chúc tụng Chúa Trời,
Bình an dưới thế, gọi mời thiện tâm.
Khởi đầu sứ mệnh âm thầm,
Bước vào Tuần Thánh, hương trầm tỏa lan.
Tắm thân đôn vọt nát tan,
Vai mang thánh giá, gian nan khổ hình.
Nhạo cười phi báng vô tình,
Con người phản bội, tử hình Chúa Con.
Giang tay chịu chết héo hon,
Thành toàn Thiên Ý, mỗi mòn tắm thân.

Cha Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Maccô 11:1-10

CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG BA 2024 :

Cầu cho các vị Tử đạo mới

Chúng ta hãy cầu nguyện để việc những ai có nguy cơ phải mất mạng sống vì Tin Mừng tại nhiều nơi trên thế giới có thể khởi lên trong Giáo hội lòng can đảm và nhiệt thành truyền giáo của họ.



MỤC THÔNG TIN HÀNG TUẦN

CÁC THÁNH LỄ QUAN TRỌNG TRONG TUẦN THÁNH và PHỤC SINH

Thứ Năm Tuần Thánh—ngày 28 tháng Ba, 2024 :

Giáo Xứ có thánh lễ chung cho mọi sắc tộc, cộng đoàn vào lúc 7 giờ tối.

Thứ Sáu Tuần Thánh—ngày 29 tháng Ba, 2024 :

Cộng đoàn ĐMLT Việt Nam có nghi thức vào lúc 7:30 giờ tối.

Thứ Bảy Tuần Thánh—ngày 30 tháng Ba, 2024 :

• Giáo Xứ OLPH cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 7 giờ 30 tối.

• CĐ ĐMLT cử hành Lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 10 giờ tối

Chủ Nhật Lễ Phục Sinh - ngày 31 tháng Ba, 2024 : Thánh Lễ Việt Nam 5 giờ chiều

XIN LƯU Ý: SẼ KHÔNG CÓ GIẢI TỘI SÁNG THỨ BẢY CHO TỚI SAU LỄ PHỤC SINH

THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật

TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HÀNG TUẦN

March 16 & March 17, 2024

Xin vui lòng tham khảo qua
Thông Tin Hàng Tuần của Giáo Xứ

Quý vị có thể dâng cúng
qua trang mạng: www.olphriverside.org



Mọi thắc mắc liên quan đến các
BÍ TÍCH HÔN PHỐI,
RỬA TỘI,
Nghi thức TANG LỄ &
GIÁO LÝ TÂN TÔNG.

Xin vui lòng liên lạc
Cha Quản Nhiệm Giuse
Đặng M. Trí qua văn phòng
Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100
để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.



BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN Phó CT Ngoại Vụ: A. Lê T. Hựu
Thư Ký: C. Bùi Kim Tân / Thủ Quỹ: A. Nguyễn T. Thương / Tài Chánh: C. Triết Tạ